

ที่ คกก.109/2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. การให้สัตยาบันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. การอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อเป็นตัวกลางในการร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อขยาย
กิจการของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ได้มีมติให้สัตยาบันการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอนุมัติงบฯ ในการร่วมลงทุน 51% เป็นจำนวนเงิน USD 306,000.- หรือคิดเป็นเงินประมาณ 11,624,940.-บาท และอนุมัติให้บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อเป็นตัวกลางในการร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ รุจิราโสภณ, นางนิรมล รุจิราโสภณ)
กรรมการผู้มีอำนาจ

1. การให้สัตยาบันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ เพื่อลงทุน และตั้งฐานการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบการว่าจ้างผลิต (OEM) และจัดจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองไทย ได้แก่ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นเอ็น แหนม หมูยอ ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง และสินค้าแปรรูปจากเนื้อหมู เนื้อวัว และเนื้อไก่ โดยเริ่มต้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา และจะขยายไปทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายที่จะขยายฐานการผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้จะทำให้การจัดจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองไทยของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศใกล้เคียง

ชื่อบริษัท บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA) จำกัด หรือ S. Khonkaen Foods (USA), Inc.

ที่อยู่จดทะเบียน 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, USA

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2565

ที่มาของโครงการ เนื่องด้วยบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปที่แปรรูปจากเนื้อสุกร จำพวกอาหารพื้นเมืองรายใหญ่ และตลาดในประเทศเริ่มมีปรากฏการณ์เติบโตในอัตราที่ถดถอยอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรที่จะขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น และหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่กว่า 300,000 คน และมีคนเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่ม CLMV จำนวนนับล้านคน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งทีมพัฒนาธุรกิจต่างประเทศลงพื้นที่เพื่อสำรวจตลาดอย่างเป็นกิจลักษณะ เป็นรูปธรรม พบว่าสินค้าอาหารไทยแปรรูปจากเนื้อหมู เนื้อวัว และเนื้อไก่ เช่น ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ แหนม หมูยอ ไส้กรอกอีสาน นั้นยังมีความต้องการอีกมาก สินค้ากลุ่มนี้ผู้ผลิตส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วลำเลียงมาจำหน่ายยังฟากฝั่งตะวันออก ซึ่งฝั่งตะวันออกมีผู้ผลิตน้อยราย จึงนับว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจะไปตั้งฐานผลิตที่นั่นเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในซีกนี้ แล้วจึงขยายไปซีกตะวันตกในภายหลัง เมื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ติดตลาดแล้ว นอกจากนี้ จากการสำรวจพบว่าตรา ส.ขอนแก่นเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในหมู่คนไทยที่นั่น และมีคนไทยในสหรัฐอเมริกาบอกผ่านกงสุลไทยในอเมริกาให้เชิญบริษัท ส.ขอนแก่นฯ ไปผลิตสินค้าที่นั่น เนื่องจากประสบการณ์ทางธุรกิจ และคุณภาพของสินค้าเหนือกว่าคู่แข่งที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่พอสมควร ขณะทำงานฯ เห็นว่าสมควรที่จะไปดำเนินกิจการที่นั่น ประจวบกับคุณเจริญ รุจิราโสภณ ได้รับการเชื้อเชิญจากเจ้าของร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงในนครนิวยอร์ก กล่าวคือ คุณวีระ เปรมอ่อน และครอบครัว ได้เข้ามาเชิญชวนไปร่วมทุนกับเขา เพื่อไปดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ความเป็นมืออาชีพของคุณวีระ เปรมอ่อน และครอบครัว ในฐานะเจ้าของร้านอาหารไทยหลายแห่งในนิวยอร์ก

รวมถึงความมั่นใจศักยภาพในตลาดที่มีอยู่ และจะขยายมากขึ้นในอนาคต คุณเจริญ รุจิราโสภณ จึงได้ตอบรับเข้าจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และร่วมกันก่อตั้งบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA) จำกัด แต่เนื่องจากการทำงานสำรวจตลาดในฐานะส่วนบุคคลขาดความเชื่อถือต่อการเข้าถึงข้อมูล จึงไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่ไปติดต่อ ทางหุ้นส่วนฝั่งสหรัฐอเมริกาจึงได้แนะนำให้จดทะเบียนจัดตั้งฯ ขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ทางคณะทำงานจึงเห็นประโยชน์ที่จะดำเนินการจดทะเบียน “ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (USA) จำกัด ” เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุน และลงทุนในกิจการใหม่ โดยยังไม่มีการลงทุน อีกทั้งเพื่อการอ้างอิงในการติดต่อ ปัจจุบันทีมงานได้คัดเลือก OEM maker ที่มีศักยภาพ ในการตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ทั้งด้านบุคลากร และเครื่องจักร

เงินลงทุนรวม	600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 23 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 : 37.99 บาท / 1.-เหรียญสหรัฐอเมริกา)	
ทุนจดทะเบียน	จำนวน 600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 22.79 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา	
ผู้ถือหุ้น	1. บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 306,000 หุ้น หรือสัดส่วนการถือหุ้น 51% 2. นายชานนท์ เปรมอ่อน ถือหุ้นจำนวน 102,000 หุ้น หรือสัดส่วนการถือหุ้น 17% 3. นางสาวอาทิตยา เปรมอ่อน ถือหุ้นจำนวน 96,000 หุ้น หรือสัดส่วนการถือหุ้น 16% 4. นายชยานนท์ เปรมอ่อน ถือหุ้นจำนวน 96,000 หุ้น หรือสัดส่วนการถือหุ้น 16%	
คณะกรรมการ	กลุ่ม A	กลุ่ม B
	1. นายเจริญ รุจิราโสภณ 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ 3. นายจรัสกล รุจิราโสภณ 4. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ 5. นายธนกฤต รุจิราโสภณ	6. นายวีระ เปรมอ่อน 7. นายชานนท์ เปรมอ่อน 8. นางสาวอาทิตยา เปรมอ่อน 9. นายชยานนท์ เปรมอ่อน
อำนาจกรรมการผูกพันบริษัทฯ	กลุ่ม A : นายเจริญ รุจิราโสภณ, นางนิรมล รุจิราโสภณ, นายจรัสกล รุจิราโสภณ, นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ, นายธนกฤต รุจิราโสภณ กลุ่ม B : นายวีระ เปรมอ่อน, นายชานนท์ เปรมอ่อน, นางสาวอาทิตยา เปรมอ่อน, นายชยานนท์ เปรมอ่อน กรรมการกลุ่ม A คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับกรรมการกลุ่ม B คนใดคนหนึ่งรวมเป็น 2 คน หรือ กรรมการกลุ่ม A 2 คนลงนามร่วมกันมีผลผูกพันบริษัทฯ .../3	

แหล่งเงินทุน : เงินทุนจากบริษัท ส.ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อลงทุน 51% ในโครงการ

เงินลงทุนในโครงการ	Security Deposit	USD 254,000
	Pre-operating expense	USD 47,500
	Working Capital	USD 298,500
	Total	USD 600,000

โรงงานผู้รับจ้างผลิต Berk Lombrado Packing INC, Long Island, New York

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโครงการ แบ่งเป็น - Phase 1 ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นเอ็น
- Phase 2 แหนม หมูยอ ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง

คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

ผลตอบแทนการลงทุน IRR : 53%

ระยะเวลาคืนทุน : 2.82 ปี

อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์ขนาดเล็ก ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน = 0.41% ซึ่งไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ แต่บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานสารสนเทศเนื่องจากเข้าข่ายกรณีที่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทที่จัดตั้งใหม่มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

2. อนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อเป็นตัวกลางในการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ

ที่มาของการทำรายการ

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขยายกิจการของกลุ่มฯ โดยเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภาพ และแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อเป็นตัวกลางของบริษัทฯ ในการลงทุน และประกอบธุรกิจดังกล่าว เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท ส.ขอนแก่นโฮลดิ้ง จำกัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นตัวกลางในการร่วมลงทุนกับบริษัทขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้งคอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจ

วันที่จัดตั้ง : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ทุนจดทะเบียน : 1.- ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 5.- บาท ชำระเต็มมูลค่าหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วน 100%

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท : 1. นายเจริญ รุจิราโสภณ
2. นางนิรมล รุจิราโสภณ
3. นายจรัสกล รุจิราโสภณ และ
4. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ : เงินลงทุนจากบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

แผนการลงทุน : - ลงทุนในบริษัทประกอบกิจการร้านอาหารไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ 14 ล้านบาท
- ลงทุนในบริษัทประกอบกิจการร้านอาหารข้าวขาหมูโดยเซฟมิชลิน
ในประเทศไทย 8 ล้านบาท
- ลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภาพ และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

โดยบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท ส.ขอนแก่นโฮลดิ้ง จำกัด โดยมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจชี้ขาดการบริหารงบประมาณการลงทุนของบริษัท ส.ขอนแก่นโฮลดิ้ง จำกัด ในวงเงินไม่เกิน 20.- ล้านบาทต่อกิจการแต่ผู้เดียว และถือเป็นผู้ถือหุ้นเรื่องต่อไปนี้

1. การจัดตั้งบริษัทใหม่ทั้งใน และต่างประเทศ
2. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ

เว้นแต่ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จะได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่น

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวข้างต้น ให้นำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) รับทราบทันทีในคราวถัดไปของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยแพร่สารสนเทศแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งให้รายงานผลประกอบการให้ทราบทุกไตรมาสด้วย

อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์ขนาดเล็ก ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน = 0.04% ซึ่งไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ แต่บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานสารสนเทศเนื่องจากเข้าข่ายกรณีนี้ที่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทที่จัดตั้งใหม่มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

.....
(นายเจริญ รุจิราโสภณ, นางนิรมล รุจิราโสภณ)
กรรมการผู้มีอำนาจ